

CHUYỆN NGÀY XƯA CỦA MẸ



CLB Sáo Trúc ĐHBK

Sáng tác : NS. Thanh Nhã

Soạn cho Sáo G

Ký âm : Lê Ngọc Bào



Khi mái tóc phai đi từng chiều mẹ kể lại những chuyện ngày xưa. Chuyện ngày
(Con vẫn) ...ngõ trên con đường nào mẹ quận lòng thất ruột vì đau. Mẹ đau



xưa con của mẹ mới chào đời kia, hay ngủ vùi trong vòng tay mẹ, con là thịt máu này mẹ
hơn khi con hờn dỗi mẹ ngày nao, theo cuộc đời sống cuộn mưa gào, quên mẹ già trước của chờ



chia. Khi cất tiếng con thơ gọi mẹ, mẹ bối hời quên lãng vì vui.
trông. Ao ước mấy con yêu của mẹ, lại ngoan hiền như những ngày xưa.



Mẹ quên đi bao ngày dài mang nặng đẻ đau, bao nẻo đường nắng dãi mưa gào, bao buổi chợ vất vả cần
Ngày xưa đó con nhớ lại những lời mẹ ru, chớ quên giọt máu đào dâng trào, chớ quên sợi rốn liền ruột



lao. Mẹ thương con như suối nguồn vẫn tuôn trào về dòng sông xa. Mẹ thương con thương sớm
đau.



chiều vẫn cánh cò chở nặng thương yêu. Mẹ lận lụi ốc còng. Mẹ cặm cùi ngọn rau. Mẹ thương con như biển



rộng đến bao giờ biển cạn con ơi. Mẹ thương con thương suốt đời suốt một đời khổ nhọc sơn



khê. Vì bầu trời của mẹ là nụ cười của con. Con vẫn...
...trời của mẹ là nụ



cười của con. Vì bầu trời của mẹ là nụ cười của con.

Sáo Trúc Di Linh

www.saotrucVN.com

Sheet Chuyện ngày xưa của mẹ, file .PDF

"Soạn theo phần trình bày của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Chuyện ngày xưa của mẹ của tác giả Nguyễn Văn Thanh Nhã đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Chuyện ngày xưa của mẹ
- Tác giả: Nguyễn Văn Thanh Nhã
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/1111-chuyen-ngay-xua-cua-me>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com